



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

เรื่อง กำหนดการและวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

.....

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งให้บุคลากรได้รับทราบแล้วนั้น และเพื่อให้การนำเสนอวิสัยทัศน์ และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๑๘๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงให้กำหนดวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตอบรับทราบกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์และยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การนำเสนอวิสัยทัศน์ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด ดังนี้

๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มานำเสนอวิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. โดยผู้มีสิทธิเลือกสามารถรับฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ Nontri Live และ Video Conference ของแต่ละวิทยาเขตได้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะจัดห้องพักรับรองสำหรับผู้สมัครไว้ที่ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี


๒. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ในกรณีที่ผู้สมัครมาลงทะเบียนแสดงตนล่าช้ากว่าเวลา ๐๙.๐๐ น. และภายหลังการจับสลากลำดับการนำเสนอให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นอยู่ในลำดับต่อท้ายผู้สมัครที่จับสลากได้ลำดับเป็นคนสุดท้าย ตามจำนวนผู้สมัครที่มาลงทะเบียนแสดงตนตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ การลงทะเบียนแสดงตนต้องไม่เกินเวลา ๐๙.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลา ๐๙.๓๐ น. ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะแสดงตนและจะไม่มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และสละสิทธิ์การเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกคนต้องมอบโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสาร ให้ฝ่ายเลขานุการเก็บรักษาไว้ จนกว่าการนำเสนอวิสัยทัศน์และการแนะนำตัวของผู้สมัครจะเสร็จสิ้น โดยมีให้ผู้สมัครใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารในระหว่างการนำเสนอวิสัยทัศน์และระหว่างรอกการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และสามารถขอคืนโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารเมื่อแสดงวิสัยทัศน์ของตนเองเสร็จสิ้นและออกจากอาคารได้

๔. หลักเกณฑ์การนำเสนอวิสัยทัศน์และการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดให้เป็นการนำเสนอประวัติและแนวทางการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครตามสมควร เพื่อให้บุคลากรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกได้ทราบถึงประวัติหรือผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร และวิสัยทัศน์การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยใช้เวลานคนละไม่เกิน ๑๕ นาที และสามารถใช้อีเมลหรือโทรศัพท์มือถือประกอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ได้ การนำเสนอวิสัยทัศน์และการแนะนำตัวของผู้สมัครต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ด้วยความสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมตามกรอบการทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยหากมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมาะสม ประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ สามารถสั่งให้ยุติหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การนำเสนอวิสัยทัศน์และการแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการต่อไปด้วยความเรียบร้อย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ)  
ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ